
 

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd yn yn Siambr y 
Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo, Dydd Mercher, 8 Mawrth 2023 
am 9.30 am. 
 

PRESENNOL 

Y Cynghorwyr Ellie Chard, Justine Evans, Carol Holliday a Mark Young (Is-gadeirydd) 
 
Aelodau Lleyg Paul Whitham, Nigel Rudd a Dave Stewart 
 
Aelodau'r Cabinet – Y Cynghorydd Gwyneth Ellis – Aelod Arweiniol dros Gyllid, 
Perfformiad ac Asedau Strategol. 
Y Cynghorydd Barry Mellor – Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
  
Corporate Director: Governance and Business – Monitoring Officer (GW), Head of 
Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo (Adran 151) (SG), Prif Archwilydd Mewnol (BC), Pennaeth 
Dros Dro Gwasanaethau Gwella Busnes a Moderneiddio (NK), Rheolwr Rhaglen Newid 
Hinsawdd (HVE), Gweinyddwr Pwyllgor (NH) (Gwesteiwr Zoom) a Gweinyddwr Pwyllgor 
(SJ). 
 
Roedd cynrychiolwyr Archwilio Cymru, Mike Whiteley a Gwilym Bury hefyd yn bresennol. 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Elfed Williams. 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Cododd y Cadeirydd, yr Aelod Lleyg David Stewart ddiddordeb personol yn eitem 
agenda 6 – Diweddariad Cynnydd ar Ddatganiad o Gyfrifon 2021/22 wrth iddo 
gyfeirio at Gronfa Bensiwn Clwyd yr oedd yn dderbynydd ohoni. Yn ogystal, 
rhoddodd wybod i'r pwyllgor ei fod hefyd yn aelod o Bwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio Cyngor Sir y Fflint. 
 

3 MATERION BRYS  
 
Ni chodwyd eitemau brys. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd 
ar 25 Ionawr 2023 i'w hystyried. 
 
Materion Cywirdeb – Dim 



Matters Arising – Tudalen 6 –Cofnodion – Gofynnodd Paul Whitham am 
ddiweddariad ar hyfforddiant. Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai cynllun 
hyfforddiant amserlen o fudd i'r aelodau. Dyma oedd ei ddyddiadau deall yn cael eu 
ceisio cadarnhau dyddiadau. Cadarnhaodd y byddai sesiwn hyfforddiant wedi ei 
threfnu ar gyfer 25 Mai 2023 ar ganllawiau newydd CIPFA. Y gred oedd y byddai'r 
sesiwn honno'n tynnu sylw at feysydd ar gyfer hyfforddi ac y byddai'n poblogi'r 
cynllun hyfforddi.  
Cadarnhaodd y Prif Archwilydd Mewnol fod dyddiadau ar gyfer Mehefin, Gorffennaf 
a Medi 2023 yn cael eu ceisio. Rhoddodd wybod i'r pwyllgor y byddai sesiwn 
hyfforddi ar y Datganiad Cyfrifon yn cael ei ddarparu ar ddyddiad hyfforddi 
Gorffennaf neu Fedi. 
 
Tudalen 9 - Cynllunio'r Grŵp Recriwtio, Cadw a'r Gweithlu - Cadarnhaodd y 
Cadeirydd y byddai'n codi'r argymhellion yng nghyfarfod Grŵp y Cadeiriau Craffu 
a'r Is-Gadeiryddion. Yn ogystal, cadarnhaodd y Prif Archwilydd Mewnol fod disgwyl 
i'r adolygiad Archwilio Mewnol o Gynllunio'r Gweithlu ddechrau ar ddydd Llun 13 
Mawrth. Clywodd yr aelodau o fewn cwmpas y ddogfen nad oedd yr adroddiad yn 
edrych ar genhedlaeth hŷn yn dychwelyd i'r gwaith ond yn mynd i'r afael â 
gweithwyr oedd yn agosáu at oed ymddeol yn parhau mewn swyddi hyd at eu 
hymddeoliad.  
 
Tudalen 13 – Diweddariad Proses y Gyllideb – Gofynnodd yr Aelod Lleyg Nigel 
Rudd am ddiweddariad ar y cynllun cyfathrebu a oedd i'w gyflwyno i CET a'r 
Cabinet. Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod yr ymgynghoriad gydag undeb llafur 
wedi digwydd. Cadarnhaodd y byddai'n cysylltu gyda'r aelod y tu allan i'r pwyllgor i 
ddarparu rhagor o wybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod fod cofnodion y pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2023 yn cael eu derbyn a'u cymeradwyo fel 
cofnod cywir. 
 

5 ADRODDIAD ARCHWILIO CYMRU - PARODRWYDD Y SECTOR CYHOEDDUS I 
FOD YN DDI-GARBON NET ERBYN 2030  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Arweiniol dros yr 
Amgylchedd a Thrafnidiaeth ynghyd â Rheolwr y Rhaglen Newid Hinsawdd i'r 
cyfarfod. Cyn hynny roedd yr adroddiad wedi ei gyflwyno er gwybodaeth i'r 
pwyllgor. Bryd hynny fe benderfynodd y pwyllgor ei fod am dderbyn adroddiad 
ffurfiol i'w drafod. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth yr adroddiad (a 
gylchredwyd yn flaenorol) i aelodau. Roedd yr adroddiad yn crynhoi Adroddiad 
Archwilio Cymru ar Barodrwydd Sector Cyhoeddus ar gyfer Sero Net Carbon erbyn 
2030. Roedd yn rhoi ymatebion i'r Swyddogion i'r pum Galwad am weithredu 
(atodiad2).   
 
Pwysleisiodd wrth aelodau'r rheswm dros yr adroddiad oedd sicrhau bod yr 
Aelodau yn cael gwybod amdanynt ac yn gallu craffu ar arsylwadau a 
gweithredoedd yn dilyn archwiliad allanol sy'n berthnasol i Gyngor Sir Ddinbych. 



Diolchodd Rheolwr y Rhaglen Newid Hinsawdd i'r aelodau am y gwahoddiad i 
gyflwyno'r adroddiad i aelodau. Atgoffodd aelodau fod dyletswydd ddeddfwriaethol 
gan yr Awdurdod o fewn Cymru i gyflawni diffygion sero net yng Nghymru erbyn 
2050. Uchelgais benodol o hynny oedd y Sector Cyhoeddus Sero Carbon Net 
Cymru erbyn 2030. Ers 2021 roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bob corff 
sector cyhoeddus yng Nghymru adrodd ar eu diffygion carbon bob blwyddyn. 
Clywodd yr aelodau fod Archwilio Cymru wedi cynnal adolygiad manwl o Gyngor Sir 
Ddinbych ym mis Rhagfyr 2020 i fis Mehefin 2021 ar y pwnc hwn, yn benodol ei allu 
i gyflawni ei uchelgeisiau amgylcheddol. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ym mis 
Hydref 2021 a daeth i'r casgliad fod y Cyngor yn gwneud cynnydd ardderchog o ran 
ymgorffori ei uchelgeisiau amgylcheddol.  
Er na wnaeth Archwilio Cymru argymhellion penodol yn eu Report of Public Sector 
Readiness for Net Carbon erbyn 2030 o ystyried natur lefel uchel eu hadolygiad, 
cynigiodd yr adroddiad bum galwad am Gamau Gweithredu i sefydliadau eu 
hystyried. Arweiniwyd yr aelodau drwy bob un mor fanwl yn yr adroddiad.  
Tynnodd sylw at ddefnyddioldeb atodiad2 adroddiad Archwilio Cymru wrth 
ddelweddu'r fframwaith deddfwriaethol a pholisi sy'n sail i ddatgarboneiddio.  
 
Roedd yr adroddiad hwn yn pryderu am ddatgarboneiddio yn unig a parodrwydd y 
sector cyhoeddus i gyrraedd y nod sero net hwnnw. 
 
Cadarnhaodd Gwilym Bury, cynrychiolydd Archwilio Cymru fod darn o waith wedi'i 
wneud gan Archwilio Cymru a'i fod yn adroddiad cadarnhaol. Rhan allweddol yr 
adroddiad oedd yr Ymatebion Rheoli a'r hyn roedd yr awdurdod yn bwriadu ei 
wneud yn unol â'r camau gweithredu. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am y cyflwyniad manwl. 
Yn ystod y drafodaeth trafodwyd y meysydd canlynol yn fanylach: 

 Nid oedd unrhyw gynlluniau i gynnwys hepgoriadau o stoc tai cymdeithasol a 
ddargedwir gan ddarparwyr tai cymdeithasol eraill, tai yn y sector rhentu 
preifat a pherchennog yn meddiannu tai o fewn y targedau Net Carbon Zero. 
Y ddau ar gyfer targedau Llywodraeth Cymru yn y Sector Cyhoeddus a 
Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol lleol Cyngor Net Sero erbyn targed 
2030. Roedd cyfrifoldeb deddfwriaethol i leihau carbon o dai. 

 Roedd gweithio gartref wedi dechrau cael ei fesur o ddata 2021/22. Yn ôl y 
tybiwyd, byddai Sir Ddinbych yn cynnwys bod data carbon o fewn mesur 
sero net lleol yn dilyn adolygu'r strategaeth. Ar gyfer y flwyddyn 2021/22 
roedd yr hepgoriadau o staff sy'n gweithio gartref yn cyfateb i 3.68 tunnell, o'i 
gymharu â'r carbon a hepgorwyd gan staff sy'n cymudo i waith o 2141 
tunnell. Doedd gofyn i weithwyr weithio o adref ddim yn cynyddu'r carbon 
cymaint â'r arbediad a wnaed o beidio cymudo.     

 Fe wnaeth Archwilio Cymru adolygiad o Stoc Tai Cyngor yn 2018. Er nad 
oedd Safonau Cydraddoldeb Tai Cymru yn sôn yn benodol am dargedau 
carbon, roedd yn cynnwys targedau effeithlonrwydd ynni. Roedd 
Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar safon newydd yn lle Safon 
Cydraddoldeb Tai Cymru.  ... 

 Roedd gan bob ffynhonnell hepgor darged ar gyfer 2030, oedd wedi'i rannu 
â 9 i roi targed blynyddol. Recordiwyd y cyfan ar Verto a'i adrodd yn 
flynyddol. 

  



 Y gyllideb oedd yn gysylltiedig â'r rhaglen Newid Hinsawdd ac Ecolegol 
roedd yn arian ar gyfer staffio a sicrhau adnoddau ar ei chyfer. Roedd arian 
hefyd yn gyllideb ar gyfer cyfalaf, wedi'i ariannu drwy fenthyca darbodus. Ar 
hyn o bryd roedd hynny'n £8.38miliwn, cafodd yr Awdurdod ei ymrwymo ar 
gyfer tair blynedd gyntaf y Strategaeth. Roedd swyddogion wedi llwyddo i 
dynnu grantiau allanol i lawr er mwyn lleihau'r baich benthyca ar y cyngor.   

 Gofynnodd yr aelodau a fyddai modd darparu'r hyfforddiant llythrennedd 
Carbon ar gyfer aelodau lleyg yr awdurdod. Roedd cwrs e-ddysgu ar 
Gyflwyno i Newid Hinsawdd. Gofynnwyd i'r holl weithwyr gwblhau'r dysgu 
hwn. Gofynnodd yr aelodau a fyddai modd dosbarthu e-bost gyda manylion 
hyfforddiant i aelodau. 

 Roedd y Net Carbon Zero yn bwydo i mewn i'r rhaglen waith ar draws y 
Cyngor, bu'n rhaid adolygu'r gallu i fwydo i strategaethau megis strategaeth 
gynllunio'r gweithlu ychydig yn wahanol. Roedd gan bob Gwasanaeth 
gynllun gweithlu i adolygu'r gwasanaeth angen er mwyn sicrhau bod capasiti 
staff yn cael ei wneud er mwyn cyflawni'r holl amcanion. 

 Fe wnaeth swyddogion ymddiheuro am oruchwylio peidio â chynnwys 
anweithiau yn y gadwyn gyflenwi yn ymateb y rheolwyr ar yr A5. Cafodd 
diffygion i'r gadwyn gyflenwi eu monitro a'u hadolygu a'u hadrodd i 
Lywodraeth Cymru yn flynyddol. Cafodd targed lleol ar gyfer lleihau 35% o 
hepgoriadau'r gadwyn gyflenwi erbyn 2030 ei weithio tuag ato.   

 Nid oedd gan yr awdurdod arian i fuddsoddi yn y tymor hir. Roedd 
buddsoddiadau ar sail dros dro, tymor byr. Roedd yr arian ar gyfer y 
strategaeth hon yn cael ei fenthyg yn unig. 

 Roedd strategaeth rheoli asedau newydd o dan y broses gymeradwyo ar hyn 
o bryd. Roedd yn mynd drwy'r broses wleidyddol ar gyfer ymgynghori. 
Roedd gwaith partneriaeth gyda thrydydd parti yn amlwg fel dal swyddfa'r 
Crwner yn Neuadd y Sir ymysg eraill. Y gobaith oedd y byddai gweithio 
mewn partneriaeth yn y dyfodol yn digwydd. 

 Pwysleisiodd swyddogion ei fod yn darged heriol erbyn 2030. Roedd y 
targedau gafodd eu gosod yn uchelgeisiol ond roedd swyddogion yn 
archwilio pob llwybr i leihau carbon ar draws y cyngor. 

 Nodwyd bod y Cyngor wedi dangos Arweinyddiaeth wrth fabwysiadu'r 
strategaeth, dangoswyd arweinyddiaeth wleidyddol drwy'r Aelod Arweiniol a 
chymeradwyaeth gan yr holl aelodau. Roedd y Prif Weithredwr wedi dangos 
arweinyddiaeth fel Arweinydd Strategol ar gyfer yr Ymateb Argyfwng 
Hinsawdd ac Ecolegol. Fel awdurdod dangoswyd ymrwymiad cryf i gyflawni'r 
strategaeth. 

 Roedd risg gorfforaethol 45 yn risg amlwg o ran peidio â chyrraedd y 
targedau a osodwyd. Cafodd ei fonitro gan y fethodoleg rheoli risg 
corfforaethol. 
 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am yr ymateb manwl i gwestiynau'r aelodau.  
Awgrymodd y Swyddog Monitro fod y pwyllgor yn derbyn adroddiad ar yr adolygiad 
o'r strategaeth cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cyngor Llawn er mwyn rhoi sicrwydd i 
bryderon yr aelod. 
 



Cadarnhaodd y Prif Archwilydd Mewnol ei fod wedi addo y byddai archwilwyr yn 
gofyn ym mhob archwiliad beth oedd pob ardal gwasanaeth yn ei wneud ar gyfer y 
fenter lleihau carbon o fis Ebrill 2023. 
Clywodd yr aelodau y byddai adroddiad perfformiad blynyddol ychwanegol yn cael 
ei gwblhau. Byddai hyn yn cynnwys hunan-asesiad ynghylch meysydd llywodraethu 
allweddol fel y rhaglen hon. 
 
PENDERFYNODD, 

I. Bod Aelodau wedi ystyried yr adroddiad, y pum galwad cysylltiedig i 
weithredu, yr angen a nodwyd i sefydliadau fod yn feiddgar ac arloesol a'r 
datganiad na fydd yr Archwilydd Cyffredinol yn beirniadu sefydliadau am 
fentro a reolir yn dda i fynd i'r afael â'r her ddigynsail hon. 

II. Bod Aelodau yn ystyried ymatebion swyddogion i'r pum galwad i weithredu, 
gan roi adborth fel y bo'n briodol. 

III. Cytunodd yr aelodau hwnnw y dylid dosbarthu cyfathrebu i aelodau gan 
gynnwys Adroddiad Archwilio Cymru ac Ymateb y Rheolwyr. 
 

6 DIWEDDARIAD AR GYNNYDD AR DDATGANIAD O GYFRIFON 2021/22  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol yr 
adroddiad (a gylchredwyd yn flaenorol). Roedd y Pwyllgor wedi dirprwyo'r 
cyfrifoldeb i gymeradwyo'r cyfrifon archwilio y gobeithiwyd eu cyflwyno i'r pwyllgor 
ar 8 Mawrth 2023. Nid oedd hyn wedi profi'n bosibl ac roedd yr adroddiad yn rhoi'r 
rheswm. 
 
Ychwanegodd y Pennaeth Cyllid bod yr adroddiad yn rhoi diweddariad i'r aelodau 
oedd bod y broses yn cyrraedd. Tynnodd sylw at y berthynas waith agos gydag 
Archwilio Cymru, ac roedd yn falch bod dull y cytunwyd arno o gwblhau'r cyfrifon 
wedi ei gyrraedd.  
Pwysleisiodd fod y materion a godwyd wedi bod mewn perthynas â dwy warchodfa 
ar wahân, yn y nodyn wrth gefn na ellir eu defnyddio yn y Datganiad o Gyfrifon. 
Atgoffodd aelodau fod y cronfeydd wrth gefn na ellir eu defnyddio yn gronfeydd 
wrth gefn nad oedd yn effeithio ar statws ariannol y Cyngor fel corff a ariennir yn 
gyhoeddus. 
Darparwyd rhywfaint o hanes a rhesymau i'r aelodau pam y cafodd y papurau eu 
gohirio. 
 
Clywodd yr aelodau bod dau fater, un yn newid i'r Cod Cyfrifeg oedd wedi ei 
weithredu mewn ffordd a ddylai fod wedi gweithredu'n wahanol. Derbyniodd 
swyddogion mai'r gweithredu amgen oedd y dull cywir ac roedd yn gytûn i wneud y 
newidiadau angenrheidiol.  
Roedd y mater arall oedd wedi ei godi o gwmpas y dull roedd y cyngor yn cyfrif am 
anheddau tai'r cyngor. Roedd y gofrestr asedau yn rhestru pob tŷ, ond roedd y dull 
a fabwysiadwyd wrth gyfrifo'r gwariant yn y flwyddyn wedi bod ar lefel y math o 
asedau. Amlygwyd hyn gan Archwilio Cymru a gofynnwyd am ddiwygio'r gofrestr 
asedau. Roedd mater wedi cyffroi wrth edrych ar y data, heb fod â gwybodaeth reoli 
hanesyddol i neilltuo asedau yn gywir yn hanesyddol i 2007/08. Ar ôl cyrraedd dull y 
cytunwyd arno i ddosrannu'r costau hynny yn ôl i 2007/08. Pan ddechreuodd 
swyddogion y dull hwn daeth yn amlwg nad oedd papurau gwaith yn cyd-fynd â'r 
gofrestr asedau sy'n bell yn ôl. Yn dilyn trafodaethau pellach gydag Archwilio 



Cymru fe gytunwyd i fynd yn ôl mor bell â 2016/17. Clywodd yr aelodau mai 
2016/17 oedd y tro diwethaf i anheddau'r Cyngor gael eu hailbrisio'n llawn. 
 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid ers ysgrifennu'r adroddiad, roedd swyddogion wedi 
cwblhau'r gwaith yn fewnol. Byddai'n cael ei gyflwyno i Archwilio Cymru i gael 
trafodaeth ac i ofyn a ydyn nhw am weld y gwaith hwnnw. Y gobaith oedd y gallai 
cyfrifon gael eu datblygu yn dilyn y trafodaethau hynny i'w cyflwyno i'r pwyllgor ym 
mis Medi 2023. 
 
Cynigiodd ei ddiolch i Archwilio Cymru am barhau i weithio'n agos a'r gefnogaeth o 
ran cwblhau'r gwaith. Oherwydd y gwaith ychwanegol ar Ddatganiad Cyfrifon 
2021/22, pwysleisio, bod swyddogion Cyllid ar ei hôl hi gyda phrosiectau eraill.    
 
Fe wnaeth cynrychiolydd Archwilio Cymru, Mike Whiteley, ddiolch i'r Pennaeth 
Cyllid a'i swyddogion am y trafodaethau a'r heriau yn ystod y cyfarfodydd. Roedd yn 
bwysig bod swyddogion yn teimlo eu bod yn gallu gofyn a herio barn a barn. Yn ei 
farn ef roedd yn cytuno bod y cydweithio wedi bod yn gadarnhaol.  
Pwysleisiodd wrth aelodau'r nod o gwblhau gwaith 2022/23 erbyn 
Tachwedd/Rhagfyr 2023 roedd yn gyson â phob Awdurdod arall yng Nghymru. 
   
Awgrymwyd gan yr aelodau bod nodyn yn cael ei ddosbarthu i aelodau yn dilyn y 
cyfarfod ar y sgil effeithiau, ar ddifrifoldeb ac amserlen y canlyniadau posibl ar yr 
oedi.  Gellid dosbarthu e-bost diweddaru cyflym i aelodau am wybodaeth. 
 
Clywodd aelodau mai Sir Ddinbych oedd yr awdurdod olaf i ddatrys y mater 
presennol hwn ar hyn o bryd. Roedd materion tebyg wedi'u codi a'u datrys mewn 
awdurdodau eraill dros y blynyddoedd blaenorol. 
 
Dywedodd cynrychiolydd Archwilio Cymru wrth y pwyllgor, Archwilio Cymru oedd 
wedi edrych ar y materion yn y blynyddoedd blaenorol. Fe wnaeth Archwilio Cymru 
archwilio sampl o'r cyfrifon. Amgylchiadau penodol ar gyfer eleni oedd y codiad 
prisio, bod codiad eiddo wedi nodi'r mater penodol hwn.  
Roedd Archwilio Cymru yn gytûn bod modd cyrraedd y dyddiad cau ym mis Medi. 
 
Pwysleisiodd y Pennaeth Cyllid oherwydd newidiadau Llywodraeth Cymru, nid oedd 
gan unrhyw Awdurdod Cymreig gyfrifon wedi eu hawdurdodi cyn Ionawr 2023. 
Pwysleisiodd fod y cynllun gwaith wrth symud ymlaen yn ei alluogi i wneud 
trefniadau o amgylch y dyddiadau cau. 
 
Ar ran y Pwyllgor, diolchodd y Cadeirydd i'r holl swyddogion am y sicrwydd a 
roddwyd ar y gwaith wedi'i gwblhau a'r gwaith yn parhau. Roedd yr aelodau wedi 
cael sicrwydd nad oedd Archwilio Cymru wedi codi unrhyw bryderon mawr eraill ar 
wahân i'r hyn gafodd ei gyhoeddi. 
 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid ei fod yn hapus i drafod pryderon gydag aelodau neu'r 
cyhoedd os oes unrhyw gwestiynau'n cael eu codi. 
 
Atgoffwyd aelodau fod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi'i gynnwys yn y 
Datganiad Drafft o Gyfrifon a gyhoeddwyd. Ni fu unrhyw newidiadau i'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol.  



Pwysleisiodd Cynrychiolydd Archwilio Cymru pe bai'n cael ei gyhoeddi heb y 
Datganiad Cyfrifon byddai'n rhaid peidio â'i ddatrys bryd hynny. 
 
PENDERFYNWYD, bod aelodau'n nodi'r adroddiad diweddaru. 
 

7 RHAGLEN GWAITH PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO  
 
Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith Ymlaen y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w 
hystyried (a gylchredwyd yn flaenorol). 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod yr aelodau wedi cytuno i gynnwys adroddiad 
diweddaru ar Sero Carbon Net, dywedodd fod yr adolygiad yn parhau am y 12 mis 
nesaf. Awgrymodd y dylid cynnwys adroddiad dilynol ar Raglen Forward Work o 
dan 'Eitemau yn y Dyfodol'.  Roedd pob aelod yn gytûn. 
 
Nododd y Cadeirydd fod yr adroddiad Archwilio dilynol ar Eithriadau ac Eithriadau 
wedi'u dileu. Esboniodd y Prif Archwilydd Mewnol fod hyn wedi digwydd oherwydd 
oedi cyn recriwtio yn y tîm archwilio. Cytunwyd i gynnwys dan 'Eitemau i'r Dyfodol' 
ar y Rhaglen Flaen Waith. 
 
Roedd adroddiad blynyddol Whistleblowing wedi'i ohirio i aelod pwyllgor Mehefin, 
roedd hyn oherwydd capasiti. Byddai'n caniatáu cynnwys data blwyddyn gyflawn. 
Dywedodd y Swyddog Monitro wrth aelodau mai dim ond nifer fechan o faterion 
fyddai angen eu hadrodd. 
 
Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'r adroddiad blynyddol Llywodraethu ac 
Archwilio Blynyddol yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod pwyllgor mis Ebrill. 
Oherwydd nifer o faterion y gred oedd bod yr adroddiad blynyddol diwethaf a 
ystyriwyd gan y pwyllgor am y flwyddyn a ddaeth i ben yn 2020. Roedd canllawiau 
newydd CIPFA ar gyfer y pwyllgor yn cynnwys gwybodaeth am yr adroddiad 
blynyddol ac yn darparu templed. Awgrymwyd yn dilyn yr adroddiad a oedd i'w 
gyflwyno ym mis Ebrill 2023, mae'r adroddiad blynyddol yn mabwysiadu canllawiau 
o wybodaeth y CIPFA. 
 
Clywodd yr aelodau y byddai'r Datganiad Cyfrifon ar gyfer 2021/22 yn cael ei 
gyflwyno ym mis Medi 2023. Hefyd oedd i fod yng nghyfarfod mis Medi roedd 
adroddiad ar Ddatganiad Drafft Cyfrifon 2022/23. 
 
Cadarnhaodd y Prif Archwilydd Mewnol y bydd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor ym mis Mehefin 2023 ynghyd â'r 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol, Strategaeth Archwilio Mewnol 2023/24 a 
Siarter Archwilio Mewnol 2023/24. 
 
Nodwyd bod angen cynnwys adroddiad ar y Broses Gwynion Corfforaethol ar y 
Rhaglen Waith Ymlaen. Cytunwyd i gynnwys ar y rhaglen ar gyfer cyfarfod Pwyllgor 
Gorffennaf 2023. 
 
Tynnodd yr Aelod Lleyg, Nigel Rudd, sylw at rai pryderon posib ar y gwaith 
partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalader, a osodwyd mewn 



mesurau arbennig yn ddiweddar. Pwysleisiodd fod y gwaith partneriaeth wedi'i 
gynnwys yn y Gofrestr Risgiau.  
Awgrymodd Gwilym Bury cynrychiolydd Archwilio Cymru y byddai yn well i Bwyllgor 
Craffu drafod a derbyn adroddiad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalader. 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod Risg 21 mewn perthynas â'r Cyngor gyda'r 
Bwrdd Iechyd. Rhoddodd sicrwydd i aelodau, bod y Gofrestr Risg Gorfforaethol i 
fod i gael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad ar 27 Ebrill 2023. Cyn i'r 
adroddiad hwnnw gael ei gyflwyno, bydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol yn 
adolygu'r gofrestr. Rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio oedd sicrhau 
trefniadau priodol yn eu lle i reoli risgiau.  
Grŵp Craffu ar y Cadeiriau a'r Is-Gadeiryddion oedd y grŵp Cydlynu Craffu. Mae 
aelodau o'r grŵp hwnnw'n adolygu ac yn cydlynu'r rhaglenni gwaith ymlaen ar gyfer 
cyfarfodydd Craffu. 
Cytunodd y Cadeirydd i godi'r pryder yng nghyfarfod nesaf Craffu'r Cadeiryddion a'r 
Is-Gadeiryddion i'w drafod. 
 
PENDERFYNWYD hynny, nodir rhaglen waith ymlaen y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.55 am. 
 

 


